



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง โทร. 2124

ที่ ศธ. 0524.01(16)/051

วันที่ ๗ เมษายน 2560

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์/ คณบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก/ หัวหน้าสำนักงานสภา
สถาบัน/ ผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานอธิการบดี

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสร้างมูลค่าเพิ่ม สถาบันฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังประกาศสถาบันฯ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลลา)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสร้างมูลค่าเพิ่ม สถาบันจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามมติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ให้ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์จากระดับบนลงสู่ส่วนงาน(ระดับบนลงล่าง) เพื่อให้ส่วนงานวิชาการ และสำนักงานสภาสถาบัน ดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทางด้านพันธกิจหลักและทางด้านบริหารจัดการ ตามที่กำหนดไว้ใน shopping list of risks ของสถาบัน ดังนี้

๑. ด้านการเรียนการสอน
๒. ด้านการวิจัย
๓. ด้านการบริการวิชาการ
๔. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๕. ด้านบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ส่วนงานต่างๆ สามารถกำหนดความเสี่ยงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน shopping list of risk ของสถาบันได้ ตามความแตกต่างในรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน

กำหนดให้ ทุกส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น มีหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน โดยมุ่งเน้นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันฯ และดำเนินการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่ อธิการบดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันมอบหมายให้โดยตรง (ถ้ามี)

จึง ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
อธิการบดี